
หนา้ท่ี 1 

รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) 

คร้ังที่ บมจ. 32 

วันพุธที่ 23 เมษายน 2568 

ณ ห้องประชุม ช้ัน 11  อาคารจรัญประกนัภัย เลขที่  408/1  ถนนรัชดาภิเษก 

แขวงสามเสนนอก เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 

............................................... 

เร่ิมประชุมเวลา 14.00 น. 

 นายโสภณ  กลว้ยไม ้ ณ  อยธุยา  ประธานกรรมการ  ท าหนา้ท่ีเป็นประธานท่ีประชุม 

 ประธาน กล่าวขอบคุณผูถื้อหุ้นท่ีมาเข้าร่วมประชุมสามัญผูถื้อหุ้น และแจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่ามีผูถื้อหุ้นเขา้ร่วม

ประชุมดว้ยตนเอง 11 ราย และโดยการมอบฉนัทะ 15 ราย รวมทั้งส้ิน 26 ราย นบัจ านวนหุ้นท่ีถือ  5,176,584  หุ้น คิดเป็นร้อยละ 43.14 

ของจ านวนหุ้นท่ีจ าหน่ายไดท้ั้งหมด 12,000,000 หุ้น ซ่ึงครบองค์ประชุมตามมาตรา 103 แห่งพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากัด              

พ.ศ. 2535 (รวมทั้ งท่ีได้แก้ไขเพ่ิมเติม) และข้อบังคับของบริษัท ข้อ 30 แล้ว จึงขอเปิดประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น คร้ังท่ี บมจ. 32                          

โดยก่อนเข้าสู่วาระการประชุม ประธานได้มอบให้  นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผู ้จัดการ เป็นผู ้แนะน ากรรมการ ผู ้บริหาร                     

และผูส้อบบญัชีท่ีเขา้ร่วมประชุม พร้อมกบัช้ีแจงให้ท่ีประชุมทราบถึงวิธีการออกเสียงเพ่ือลงมติ 

 กรรมการผูจ้ดัการ แนะน ากรรมการ ผูบ้ริหาร และผูส้อบบญัชีของบริษทั  ดงัน้ี 

กรรมการเข้าร่วมประชุม 

 1.   นายโสภณ   กลว้ยไม ้ณ อยธุยา ประธานกรรมการ 

 2. นางผดุผอ่ง   อาสิงสมานนัท ์ ประธานกรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 3. นายวรยทุธ   เจริญเลิศ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 4.   นายธนิตพงศ ์  พิชยับวรภสัร์ กรรมการตรวจสอบ / กรรมการอิสระ 

 5.   นายพนธ์   ฐิติพานิชยางกูร กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเส่ียง 

   / ประธานกรรมการผลิตภณัฑ ์

 6.   นายกิตติพงศ ์  จรัญวาศน์ กรรมการ / กรรมการบริหาร / กรรมการลงทุน / กรรมการบริหารความเส่ียง 

   / กรรมการผลิตภณัฑ ์

 7.   นายสุกิจ   จรัญวาศน์  กรรมการ / ประธานกรรมการบริหาร / ประธานกรรมการลงทุน / 

    ประธานกรรมการบริหารความเส่ียง / กรรมการผูจ้ดัการ และเลขานุการ 

   คณะกรรมการ 

 จ านวนกรรมการท่ีเขา้ร่วมประชุมมีจ านวน 7 ท่าน จากจ านวนกรรมการทั้งหมด คิดเป็นร้อยละ 100 

ผู้บริหารท่ีเข้าร่วมประชุม  

 1. นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช    ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี 

ผู้สอบบัญชี 

 1. นางสาวทิพวรรณ   พุ่มบา้นเซ่า ผูส้อบบญัชี บริษทั ฟอร์วิส มาซาร์ส จ ากดั 
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 ประธานแจง้ให้ท่ีประชุมทราบว่า เพื่อเป็นการส่งเสริมการก ากบัดูแลกิจการท่ีดีและเป็นการปฏิบติัต่อผูถื้อหุ้นทุกราย

อยา่งเท่าเทียมกนั ก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ี  บริษทัไดเ้ปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นท่ีไม่สามารถเขา้ร่วมประชุมได ้สามารถมอบ

ฉันทะให้กรรมการอิสระ และ / หรือ กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูรั้บมอบฉันทะได ้พร้อมกบัเปิดโอกาสให้ผูถื้อหุ้นรายย่อยเสนอวาระ

การประชุมสามญัผูถื้อหุ้น และเสนอค าถามล่วงหน้าก่อนการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ตามหลกัเกณฑ์ วิธีการ และขั้นตอนท่ีบริษทั

ก าหนด ซ่ึงไดแ้จง้ให้ผูถื้อหุ้นทราบผ่านระบบข่าวของตลาดหลกัทรัพยแ์ห่งประเทศไทย  และเผยแพร่ไวใ้นเว็บไซต์ของบริษทั 

ระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคม 2567 ถึงวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567  แต่ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมและส่งค าถามล่วงหนา้ 

 ประธานได้มอบหมายให้ นายสุกิจ จรัญวาศน์  กรรมการผู้จัดการ ช้ีแจงขั้นตอนการประชุม และวิธีปฏิบัติในการออก

เสียงลงคะแนนในแต่ละวาระการประชุมให้ผู้ถือหุ้นทุกท่านทราบ ดังนี ้

 1.  การออกเสียงลงคะแนนผูถื้อหุ้นจะมีคะแนนเสียงเท่ากับจ านวนหุ้นทั้ งหมดท่ีผูถื้อหุ้นถืออยู่ โดยหน่ึงหุ้น                   

ถือเป็นหน่ึงเสียง 

 2. ประธานจะสอบถามในทุกๆ วาระว่ามีผูถื้อหุ้นท่านใด  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  หรือไม่  และหากไม่มี             

ผูถื้อหุ้นท่านใดท่ี  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  บริษทัจะถือว่าผูถื้อหุ้นทุกท่านมีมติเป็นเอกฉนัท์ อนุมัติ ตามท่ีเสนอ 

 3. ในการลงคะแนนเสียงหากผูถื้อหุ้นประสงคจ์ะลงมติ  ไม่เห็นด้วย  หรือ  งดออกเสียง  ในวาระใด  ขอให้ผูถื้อหุ้น  

ท าเคร่ืองหมาย  ยืนยนัการลงคะแนนเสียงในบตัรลงคะแนนและยกมือ เพื่อให้เจา้หนา้ท่ีเขา้ไปตรวจนบัและบนัทึกคะแนนเสียงดว้ย

ระบบบาร์โค๊ด (Barcode) พร้อมทั้งเก็บบตัรลงคะแนนดงักล่าว ส่วนผูถื้อหุ้นท่ี  เห็นด้วย  ไม่ตอ้งยกมือ โดยขอให้ ท าเคร่ืองหมาย 

ยืนยนัการลงคะแนน และส่งคืนเจา้หน้าท่ีหลงัเสร็จส้ินการประชุมเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบคะแนน และเพ่ือให้เกิดความ

โปร่งใสในการลงคะแนน 

 4. กรณีวาระท่ีใช้คะแนน  เสียงข้างมาก  ของผูถื้อหุ้นท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษัทจะไม่น า                   

บตัรลงคะแนนท่ี  งดออกเสียง  และ  บัตรเสีย  มานบัเป็นฐานคะแนนเสียง ส าหรับกรณีวาระท่ีใชค้ะแนนเสียง สามในส่ี ของผูถื้อหุ้น

ท่ีมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน บริษทัจะน าบตัรลงคะแนนท่ี  งดออกเสียง  และ บัตรเสีย  มานบัรวมเป็นฐานคะแนนเสียงดว้ย

และในการพิจารณาคะแนนเสียงดงักล่าวจะค านึงถึงการลงคะแนนเสียงท่ีผูถื้อหุ้นมอบฉนัทะแสดงเจตนาไวต้ามหนงัสือมอบฉนัทะดว้ย 

บัตรเสีย  หมายถึง บัตรลงคะแนนท่ีผู้ถือหุ้นหรือผู้รับมอบฉันทะท าเคร่ืองหมายไม่ชัดเจน เช่น ลงคะแนนเสียงเกินกว่า 1 ช่องในบัตร

ลงคะแนน หรือมีการแก้ไขการลงคะแนนในบัตรลงคะแนนโดยไม่ลงช่ือก ากับ 

 5.  จ านวนผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะและจ านวนเสียงในแต่ละวาระอาจไม่เท่ากนั เน่ืองจากอาจมีผูถื้อหุ้น  หรือ             

ผูรั้บมอบฉนัทะบางรายออกจากห้องประชุมก่อนหรือมาเพ่ิมเติม 

 6.  ในกรณีท่ีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉันทะมีความประสงค์จะกลบัก่อนท่ีการประชุมจะเสร็จส้ิน ขอให้ผูถื้อหุ้น                

ส่งบตัรลงคะแนนทั้งหมดคืนให้เจา้หนา้ท่ีบริเวณประตูทางออก เพ่ือหกัออกจากฐานคะแนนเสียงในท่ีประชุม 

 7.  ใน วาระที่ 2 จะไม่มีการออกเสียงลงคะแนน เน่ืองจากเป็นวาระเสนอเพื่อรับทราบผลการด าเนินงานของบริษทั

ส าหรับปีส้ินสุดวนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 

 8. ใน วาระท่ี 5 การก าหนดค่าตอบแทนกรรมการ ตอ้งผา่นมติดว้ยคะแนนเสียงไม่นอ้ยกว่า 2 ใน 3 ของจ านวนเสียง

ทั้งหมดของผูถื้อหุ้นซ่ึงมาประชุม 
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 9. ใน วาระที่ 6 ซ่ึงเป็นวาระพิจารณาอนุมัติการเลือกตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีตอ้งพน้จากต าแหน่งตามวาระ 

ประจ าปี 2568 ขอให้ท่ีประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการเป็นรายบุคคลเพ่ือความโปร่งใส โดยใชห้ลกัเกณฑก์ารออกเสียงลงคะแนน

เช่นเดียวกบัที่ไดก้ล่าวไปขา้งตน้ 

 10. บริษทัไดจ้ดัให้มีการบนัทึกวีดิทศัน์การประชุม โดยผูถื้อหุ้นสามารถเขา้รับชมไดภ้ายหลงัการประชุมผ่านทาง

เว็บไซต์ของบริษัท กรณีไม่ประสงค์ให้เผยแพร่ภาพการประชุม ซ่ึงปรากฏ “ข้อมูลส่วนบุคคล” ของท่าน เช่น ภาพ และเสียง                

โปรดแจง้มายงับริษทัเพื่อด าเนินการอยา่งเหมาะสมในการรักษาความเป็นส่วนตวัของท่าน 

 11. เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล บริษทัให้ความส าคญักบัการการคุม้ครองขอ้มูลส่วนบุคคล

ของท่าน โดยจัดให้มีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู ้เข้าร่วมประชุมผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 ตามพระราชบัญญัติ                

คุ ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 โดยบริษัทได้แจ้งค าบอกกล่าวการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคล (Privacy Notice) มาพร้อม                   

กบัหนงัสือเชิญประชุมในคร้ังน้ี 

 เม่ือช้ีแจงวิธีการออกเสียงลงคะแนนเรียบร้อยแล้ว ประธานแจ้งต่อท่ีประชุมว่า เพ่ือให้การประชุมเป็นไปโดย              

ความโปร่งใส ถูกต้องตามกฎหมายและข้อบังคบัของบริษัท บริษทัจึงได้เชิญ  นางสาว คฑารัตน์ ศรีเบญจกุล ผูรั้บมอบฉันทะ                 

และผูแ้ทนจากสมาคมผูล้งทุนไทย ท าหน้าท่ีเป็นสักขีพยานในการนบัคะแนนเสียง และขอเสนอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบ

วาระต่าง ๆ ดงัต่อไปน้ี 

วาระท่ี 1 พจิารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจ าปี 2567 คร้ังที่ 31 เม่ือวันพุธ ท่ี 24 เมษายน 2567 

ประธานไดเ้สนอรายงานการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น คร้ังท่ี 31 เม่ือวนัพุธ ท่ี 24 เมษายน 2567 ให้ท่ีประชุมพิจารณา                 

ซ่ึงได้เผยแพร่ไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท โดยมีส าเนารายงานการประชุมแนบมาพร้อมกับหนังสือเชิญประชุม                       

ในคร้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ส่ิงที่ส่งมาด้วย 1  

จากนั้ นประธานได้เปิดโอกาสให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว                      

แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

ประธานจึงเสนอให้ ท่ีประชุมสามัญผู ้ถือหุ้นพิจารณารับรองรายงานการประชุมสามัญผู ้ถือหุ้น  คร้ังท่ี  31                        

เม่ือวนัพุธ ท่ี 24 เมษายน 2567 ตามท่ีเสนอ    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์รับรองรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น คร้ังที่ 31 เม่ือวันพุธ ท่ี 24 เมษายน 

2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

การออกเสียง 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย       5,176,584  เสียง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

 



หนา้ท่ี 4 

วาระท่ี 2     รับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 

 ประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ ัดการ รายงานสรุปว่าในปี  2567 บริษัทมีเบ้ียประกันภัยรับรวม 419.93 ล้านบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน            

ร้อยละ 39.22 หลังหักเบ้ียประกันภัยต่อและส ารองเบ้ียประกันภัยท่ียงัไม่ถือเป็นรายได้แล้ว มีเบ้ียประกันภัย                 

ท่ีถือเป็นรายได้ 265.45 ล้านบาท  เม่ือรวมรายได้ค่าจ้าง  / ค่าบ าเหน็จ รายได้จากการลงทุน และรายได้อื่นแล้ว                    

มีรายได้รวม 322.59 ล้านบาท หลงัหักค่าใช้จ่ายจากการรับประกันภยั ค่าใช้จ่ายในการด าเนินงาน และการกลบั

รายการผลขาดทุนทางด้านเครดิตท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้น มีค่าใช้จ่ายรวมทั้งส้ิน 333.50 ล้านบาท บริษทัขาดทุนก่อน              

ภาษีเงินได ้10.91 ลา้นบาท หลงัรวมรายไดภ้าษีเงินไดแ้ลว้บริษทัมีผลขาดทุนส าหรับปี 7.14 ลา้นบาท หรือขาดทุน

ต่อหุ้น 0.59 บาท เม่ือเทียบกบัปีก่อนท่ีก าไรต่อหุ้น 2.28 บาท ลดลงร้อยละ 125.88 

ด้านฐานะการเงิน  ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 บริษทัมีสินทรัพยร์วม 998.53 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้นจากปีก่อน 79.81 ลา้นบาท  

คิดเป็นร้อยละ 8.69 มีหน้ีสินรวม 471.73 ลา้นบาท เพ่ิมขึ้น 115.40 ลา้นบาท คิดเป็นร้อยละ 32.39 ส่วนของผูถื้อหุ้น   

มีจ านวนทั้ งส้ิน 526.80 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 6.33 คิดเป็นมูลค่าหุ้นละ 43.90 บาท อัตราส่วนความเพียงพอ                   

ของเงินกองทุน (CAR) ณ 31 ธันวาคม 2567 คิดเป็นร้อยละ 307 ซ่ึงอยู่ในระดบัความเส่ียงท่ียอมรับได ้และสูงกว่า

เกณฑท่ี์ส านกังาน คปภ. ก าหนดไวไ้ม่ต ่ากว่าร้อยละ 140 

จากนั้ นประธานได้เปิดโอกาสให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว                         

และมีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ดงัน้ี:- 

นายณัฐวัฒน์   ชัยชนะศิริ – ผูถื้อหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 “เบีย้ประกันภัยที่ถือเป็นรายได้” และ “รายได้จากการรับประกันภัย” มีความหมายแตกต่างกันอย่างไร?  

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า: 

"เบีย้ประภัยที่ถือเป็นรายได้” คือเบ้ียประกนัภยัรับ หกัดว้ยเบ้ียการเอาประกนัภยัต่อ และส ารองเบ้ียประกนัภยัท่ียงัไม่

ถือเป็นรายได้ ส่วน “รายได้จากการรับประกันภัย” คือ “เบ้ียประกันภยัท่ีถือเป็นรายได้” รวมรายได้ค่าจ้างและ                   

ค่าบ าเหน็จจากการประกนัภยัต่อ 

ค าถามท่ี 2 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยในปี 2567 มีจ านวน 333.50 ล้านบาท อยากทราบว่าเม่ือบริษัทมีการรับ

ประกันภัยและส่งประกันภัยต่อ บริษัทจะได้รับประโยชน์ในส่วนนีอ้ย่างไร และมีสัดส่วนอย่างไร? 

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า: 

เม่ือบริษทัส่งประกนัภยัต่อ บริษทัจะไดรั้บผลประโยชน์ในรูปแบบของค่านายหน้าหรือค่าคอมมิชชั่นจากบริษทั            

รับประกนัภยัต่อ ซ่ึงอตัราหรือสัดส่วนของผลประโยชน์ท่ีไดรั้บจะแตกต่างกนัไปในแต่ละบริษทั ขึ้นอยูก่บัเง่ือนไข              

ท่ีระบุไวใ้นสัญญาประกนัภยัต่อท่ีท าร่วมกนั  

ค าถามท่ี 3 ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภัยในปี 2567 จ านวน 293.43 ล้านบาท เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 22.61%                   

อยากทราบสาเหตุของการเพิ่มขึน้ดังกล่าวว่าเกิดจากค่าสินไหมทดแทนท่ีเพิ่มขึ้นหรือไม่ และในส่วน                           

ของค่าใช้จ่ายนี ้บริษัทจะต้องช าระให้กับผู้ใด? 



หนา้ท่ี 5 

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า: 

ค่าใช้จ่ายในการรับประกันภยัไม่เก่ียวข้องกับค่าสินไหมทดแทนแต่อย่างใด แต่เป็นค่าใช้จ่ายท่ีเกิดขึ้นจากการ

ด าเนินงานดา้นการรับประกนัภยัโดยตรง กล่าวคือ หากบริษทัมีการรับเบ้ียประกนัภยัเพ่ิมขึ้น ก็จะส่งผลให้ค่าใชจ้่าย

ในการรับประกันภยัเพ่ิมขึ้นตามไปด้วย ซ่ึงค่าใช้จ่ายดงักล่าวจะเป็นการช าระให้แก่ตวัแทน นายหน้าประกันภยั             

หรือเป็นค่าคอมมิชชัน่จากการรับประกนัภยันัน่เอง   

ค าถามท่ี 4 ในบรรทัด "รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้" ในปี 2567 ปรากฏจ านวน 3.77 ล้านบาท สรุปได้หรือไม่ว่า

บริษัทจะต้องเสียภาษีเป็นจ านวน 3.77 ล้านบาทในปีนี?้ 

นางสาวทิพวรรณ   พุ่มบ้านเซ่า – ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ฟอร์วิส มาซาร์ส จ ากดั ช้ีแจงว่า:  

ในปี  2567 บริษัทมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน จึงไม่ มีภาระภาษี เงินได้ท่ีต้องช าระจริง ส่วนรายการ                           

“รายได้ (ค่าใช้จ่าย) ภาษีเงินได้”  ท่ีปรากฏในงบการเงินจ านวน 3.77 ล้านบาทนั้ น เป็นผลมาจากการบันทึก 

“สินทรัพย์ภาษีเงินได้รอตัดบัญชี” ซ่ึงเป็นสิทธิประโยชน์ทางภาษีท่ีบริษทัจะสามารถใชไ้ดใ้นอนาคตเม่ือมีผลก าไร

ทางภาษี สินทรัพยภ์าษีเงินได้รอตัดบัญชีน้ี เกิดจากผลต่างชั่วคราวทางบัญชี เช่น การตั้งค่าเผื่อหน้ีสงสัยจะสูญ               

หรือค่าเผื่อผลขาดทุนจากเงินลงทุน ซ่ึงตามหลกัภาษียงัไม่สามารถน ามาหักเป็นค่าใช้จ่ายไดท้ันที แต่จะสามารถ

น าไปหักลดหย่อนภาษีในอนาคตเม่ือมีการตัดบัญชีรายการดังกล่าว หรือเม่ือบริษทัมีก าไร  ดังนั้น จ านวน 3.77              

ล้านบาท จึงไม่ใช่จ านวนภาษีท่ีบริษัทต้องจ่ายให้กับกรมสรรพากร แต่เป็นผลประโยชน์ทางภาษีในอนาคต                 

ซ่ึงจะสามารถน ามาใชล้ดภาระภาษีไดเ้ม่ือบริษทัมีผลก าไร และจะทยอยรับรู้ตามหลกับญัชีต่อไป 

นายเอกธัช   เอิบประสาทสุข – ผูถื้อหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 จากงบแสดงฐานะทางการเงินในหมวด “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์” พบว่าในช่วง 3 ปีย้อนหลังมีมูลค่า

ประมาณ 42 ล้านบาท แต่ในงบการเงินปีล่าสุดพบว่ามูลค่าลดลงเหลือเพียง 15 ล้านบาท จึงขอสอบถาม

ว่ามีสาเหตุจากอะไรท่ีท าให้มูลค่าลดลงอย่างมีนัยส าคัญ  

นางสาวสุดารัตน์   วิวรรธนะเดช – ผูจ้ดัการฝ่ายบญัชี ช้ีแจงว่า:  

การเปล่ียนแปลงมูลค่าในหมวด “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์” เกิดจากการปรับปรุงการจดัประเภทบญัชีของสินทรัพย์

บางรายการ โดยมีรายละเอียดดงัน้ี: 

1. สาขาเชียงใหม่ – บริษทัมีรายไดจ้ากการให้เช่าทรัพยสิ์น จึงไดป้รับปรุงการบนัทึกบญัชีจากหมวด “ท่ีดิน อาคาร                  

และอุปกรณ์” ไปเป็นหมวด “อสังหาริมทรัพยเ์พื่อการลงทุน” ตามมาตรฐานการบญัชี โดยมีมูลค่า 16 ลา้นบาท 

(อา้งอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุขอ้ท่ี 13) 

2. สาขากระบี่ – สินทรัพยด์ังกล่าวยงัไม่ได้ถูกน ามาใช้ในการด าเนินงานของบริษัท จึงปรับไปจัดอยู่ในหมวด 

“สินทรัพยท่ี์ไม่ไดใ้ชใ้นการด าเนินงาน” มูลค่า 12 ลา้นบาท (อา้งอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุ                 

ขอ้ท่ี 16) 

ทั้งสองรายการน้ีเดิมเคยถูกบันทึกไวใ้นหมวด “ท่ีดิน อาคาร และอุปกรณ์” ซ่ึงมีมูลค่ารวมประมาณ 42 ล้านบาท                

(อ้างอิงจากหมายเหตุประกอบงบการเงิน หมายเหตุข้อท่ี 14) การปรับปรุงประเภทบัญชีดังกล่าวจึงเป็นสาเหตุ                 

ให้มูลค่าของหมวดน้ีในงบปีล่าสุดลดลงเหลือ 15 ลา้นบาท 



หนา้ท่ี 6 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานแจง้ต่อท่ีประชุมว่า เน่ืองจากวาระน้ีเป็นวาระ            

เพื่อรับทราบ จึงไม่ตอ้งมีการลงมติ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมรับทราบรายงานคณะกรรมการเกี่ยวกับผลการด าเนินงานของบริษัทในรอบปี 2567 

วาระท่ี 3 พจิารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ ประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 

 ประธานแถลงให้ท่ีประชุมทราบว่า คณะกรรมการไดจ้ดัให้มีการแสดงฐานะการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ส าหรับปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 ท่ีผ่านการตรวจสอบและรับรองจากผูส้อบบัญชีของ  บริษัท ฟอร์วิส               

มาซาร์ส จ ากัด และได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการตรวจสอบแล้ว  โดยเป็นการแสดงความเห็นอย่าง                 

ไม่มีเง่ือนไข โดยมีรายละเอียดตามท่ีปรากฏอยูใ่นงบการเงินของแบบแสดงรายการขอ้มูลประจ าปี / รายงานประจ าปี 

2567 (One Report) ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ส่ิงที่ส่งมาด้วย 2 ในหนงัสือเชิญประชุมบน QR Code 

จากนั้ นประธานได้เปิดโอกาสให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว                     

แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น   

 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปีส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2567 ตามท่ีเสนอ    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติงบแสดงฐานะทางการเงินและงบก าไรขาดทุนเบ็ดเสร็จ 

ประจ าปีส้ินสุด ณ วันท่ี 31 ธันวาคม 2567 ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ีประชุม 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย     5,176,584  เสียง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

วาระท่ี 4    พจิารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2567 

 ประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม   

กรรมการผูจ้ดัการ รายงานว่า ในปี 2567 บริษทัมีผลขาดทุนจากการด าเนินงาน ส าหรับปีส้ินสุด วนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 

จ านวน 7.14 ล้านบาท หรือขาดทุนต่อหุ้น 0.59 บาท ทั้งน้ี ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการบริษัท คร้ังท่ี 1/2568              

เม่ือวนัท่ี 25 กุมภาพนัธ์ 2568 มีมติให้งดการจ่ายเงินปันผลประจ าปี 2567 โดยน าเสนอต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2567 

จากนั้ นประธานได้เปิดโอกาสให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว                     

แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 

 ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติังดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2567 ตามท่ีเสนอ    
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มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์พิจารณาอนุมัติงดการจ่ายเงินปันผล ประจ าปี 2567 ด้วยคะแนนเสียง               

ดังนี ้

มติท่ีประชุม 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย     5,176,584 เสียง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

วาระท่ี 5    พจิารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568   

ประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม  

กรรมการผูจ้ ัดการ แจ้งว่า การก าหนดค่าตอบแทนคณะกรรมการของบริษัทไม่ได้ผ่านคณะกรรมการพิจารณา

ค่าตอบแทน เน่ืองจากปัจจุบันบริษัทยงัไม่มีคณะกรรมการพิจารณาค่าตอบแทน อย่างไรก็ตาม การก าหนด

ค่าตอบแทนคณะกรรมการ ไดผ้่านการพิจารณาอย่างรอบคอบและระมดัระวงัจากท่ีประชุมคณะกรรมการบริษทั  

โดยค านึงถึงความเหมาะสมกับภาระหน้าท่ี ความรับผิดชอบท่ีได้รับมอบหมาย ซ่ึงเปรียบเทียบอ้างอิงจากธุรกิจ                        

ท่ีใกลเ้คียงกนั รวมถึงพิจารณาจากการขยายตวัทางธุรกิจ และผลการด าเนินงานของบริษทัแลว้ เห็นสมควรเสนอ             

ให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นอนุมติัค่าตอบแทนคณะกรรมการประจ าปี 2568 ตามรายละเอียดเปรียบเทียบ ดงัต่อไปน้ี 

องค์ประกอบค่าตอบแทน 2568 2567 

1.  คณะกรรมการ   
• ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   
เบีย้ประชุม   
-  ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ัง 25,000 บาท / คร้ัง 
-  กรรมการ 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
บ าเหน็จกรรมการ  

- 

750,000 บ าท  โดยค าน วณ จากอัต ร า                 
ร้อยละ 5 ของเงิน ปันผลจ่าย  โดยให้
ประธานกรรมการได้รับในอตัราสูงกว่า
กรรมการร้อยละ 50 

• ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน - - 
2.  คณะกรรมการตรวจสอบ   
• ค่าตอบแทนท่ีเป็นตวัเงิน   
เบีย้ประชุม   
-  ประธานกรรมการ 25,000 บาท / คร้ัง 25,000 บาท / คร้ัง 
-  กรรมการ 20,000 บาท / คน / คร้ัง 20,000 บาท / คน / คร้ัง 
• ค่าตอบแทนท่ีไม่เป็นตวัเงิน  - - 
หมายเหตุ:     1.  คณะกรรมการบริหาร คณะกรรมการลงทุน  คณะกรรมการบริหารความเส่ียง และคณะกรรมการผลิตภัณฑ์  ไม่มค่ีาตอบแทนกรรมการ 

 2.  กรรมการจะได้รับค่าเบีย้ประชุมจากการเข้าประชุมเท่าน้ัน และได้รับทุกคร้ังเม่ือเข้าร่วมประชุม 
3.  ในปี 2568 ไม่มีบ าเหนจ็กรรมการ เน่ืองจากบริษัทงดการจ่ายเงินปันผล 
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จากนั้ นประธานได้เปิดโอกาสให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว                           

และมีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ดงัน้ี:- 

นายณัฐวัฒน์   ชัยชนะศิริ – ผูถื้อหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 ในวาระการพิจารณาอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการประจ าปี 2568 ขอสอบถามว่า ค่าตอบแทนที่เสนอ            

จะจ่ายจากผลการด าเนินงานของปีใด และในปี 2567 มีการจ่ายบ าเหน็จกรรมการหรือไม่   

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า:  

ค่าตอบแทนกรรมการท่ีเสนอให้พิจารณาอนุมติัในคร้ังน้ีจะจ่ายจากผลการด าเนินงานของปี 2568 ทั้งน้ี ในปี 2567           

ไดมี้การจ่ายบ าเหน็จกรรมการ ซ่ึงเป็นผลจากการด าเนินงานของปี 2566 และจ่ายในปี 2567 อย่างไรก็ดี เน่ืองจาก              

ในปี 2567 บริษทัไม่มีการจ่ายเงินปันผล จึงจะไม่มีการจ่ายบ าเหน็จกรรมการในปี 2568 และในปีน้ี ค่าตอบแทน

กรรมการจะมีเฉพาะในส่วนของ  “เบ้ียประชุม” ส าหรับคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการตรวจสอบ                  

โดยจะไดรั้บทุกคร้ังเม่ือเขา้ร่วมประชุม 

ส าหรับปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทได้จ่ายค่าตอบแทนกรรมการใน 2 ส่วน ได้แก่: 

1. เบีย้ประชุม: 

• ประธานกรรมการไดรั้บ 25,000 บาทต่อคร้ัง 

• กรรมการแต่ละท่านไดรั้บ 20,000 บาทต่อคร้ัง 

2. บ าเหน็จกรรมการ: ค านวณจากร้อยละ 5 ของเงินปันผลท่ีจ่าย และเฉล่ียให้กรรมการแต่ละท่าน โดยประธาน

กรรมการจะไดรั้บในอตัราสูงกว่าร้อยละ 50 

ค าถามท่ี 2 ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 ที่ปรากฏในงบการเงินมีจ านวนรวมเท่าใด  

นางสาวทิพวรรณ   พุ่มบ้านเซ่า – ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ฟอร์วิส มาซาร์ส จ ากดั ช้ีแจงว่า: 

ค่าตอบแทนกรรมการในปี 2567 มีจ านวนรวมทั้งส้ิน 1.61 ลา้นบาท  

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณา

อนุมติัค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 ตามท่ีเสนอ    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติอนุมัติค่าตอบแทนกรรมการ ประจ าปี 2568 ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสาม 

(2/3) ของจ านวนเสียงท้ังหมดของผู้ถือหุ้นซ่ึงมาประชุมและออกเสียงลงคะแนน ดังนี ้

มติท่ีประชุม 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย     5,173,684  เสียง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0 
งดออกเสียง            2,900  เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

 



หนา้ท่ี 9 

วาระท่ี  6    พจิารณาแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการที่ต้องออกตามวาระ 

 ประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการแจง้ว่า  ตามพระราชบัญญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 71 และขอ้บงัคบัของบริษทั   

ขอ้ 14 ก าหนดให้ในการประชุมสามญัประจ าปีทุกคร้ังให้กรรมการออกจากต าแหน่ง 1 ใน 3 เป็นอตัรา ถา้จ านวน

กรรมการท่ีจะแบ่งออกให้ตรงเป็น 3 ส่วนไม่ได ้ก็ให้ออกโดยจ านวนใกลท่ี้สุดกบัส่วน 1 ใน 3 ทั้งน้ี กรรมการซ่ึงพน้

จากต าแหน่งตามวาระดงักล่าวอาจไดรั้บเลือกตั้งกลบัเขา้มาเป็นกรรมการใหม่ได ้

ปัจจุบนัคณะกรรมการบริษทั มีจ านวน 7 ท่าน และมีกรรมการท่ีครบก าหนดออกจากต าแหน่งตามวาระในการประชุม

สามญัผูถื้อหุ้นประจ าปี 2568 จ านวน 2 ท่าน ดงัน้ี 

1. นายโสภณ   กล้วยไม้ ณ อยุธยา  ประธานกรรมการ 

2. นางผุดผ่อง   อาสิงสมานันท์ ประธานกรรมการตรวจสอบ และกรรมการอิสระ 

ทั้ งน้ี  บริษัทได้เปิดโอกาสให้ผู ้ถือหุ้นรายย่อยเสนอช่ือบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ งเป็นกรรมการ                          

ตามหลักเกณฑ์ท่ีได้เปิดเผยไวบ้นเว็บไซต์ของบริษัท ตั้ งแต่วนัท่ี 15 ตุลาคม 2567  ถึงวนัท่ี  31 ธันวาคม 2567                  

แต่ไม่มีผู้ถือหุ้นรายใดเสนอช่ือบุคคลเพือ่เข้ารับการพจิารณาด ารงต าแหน่งเป็นกรรมการของบริษัท 

คณะกรรมซ่ึงไม่รวมกรรมการท่ีมีส่วนได้เสียได้ร่วมกันพิจารณาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาบุคคล               

เป็นกรรมการอย่างรอบคอบและระมดัระวงั โดยได้พิจารณาจากคุณสมบัติการเป็นกรรมการท่ีได้ก าหนดไวต้าม

กฎหมายท่ีเก่ียวขอ้ง ขอ้บงัคบับริษทั ความหลากหลาย ความรู้ และความช านาญของกรรมการ ภาวะผูน้ า คุณธรรม

และจริยธรรม เพื่อให้สอดคลอ้งกบักลยทุธ์การด าเนินธุรกิจของบริษทั นอกจากน้ี บุคคลท่ีได้รับการเสนอช่ือในคร้ังนี้

ได้ผ่านการพจิารณาตามกระบวนการท่ีบริษัทก าหนด และมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้อง และเหมาะสม

กับการประกอบธุรกิจของบริษัท  

ในการประชุมสามญัผูถื้อหุ้นคร้ังน้ีมีกรรมการท่ีมีคุณสมบติัเป็นกรรมการอิสระ 1 ท่าน คือ นางผุดผ่อง  อาสิงสมานันท์ 

ซ่ึงได้ด ารงต าแหน่งเกินกว่า 9 ปี แต่ท่านสามารถแสดงความเห็นได้อย่างเป็นอิสระและเป็นไปตามหลกัเกณฑ ์                  

ท่ีเก่ียวขอ้ง และไดน้ าประสบการณ์ ความรู้ ความสามารถพร้อมให้ขอ้เสนอแนะอนัเป็นประโยชน์ต่อการด าเนิน

ธุรกิจของบริษทัเป็นอย่างดี โดยคณะกรรมการได้ร่วมกันพิจารณาแล้ว เห็นว่าบุคคลท่ีจะเสนอช่ือให้เป็นกรรมการ

อิสระมีคุณสมบัติเป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องกับข้อก าหนดท่ีเกี่ยวกับกรรมการอิสระ ส่วนกรรมการอีก 1 ท่าน 

ไดแ้ก่ นายโสภณ   กล้วยไม้ ณ อยุธยา เป็นผูมี้ความรู้ ความสามารถ รวมถึงมีประวติัการท างานท่ีโปร่งใส อนัจะเป็น

ประโยชน์ต่อการด าเนินธุรกิจของบริษทั และเป็นผูท่ี้ปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความรับผิดชอบ  มีความระมัดระวงั และ

ซ่ือสัตยสุ์จริต จึงเห็นควรเสนอต่อท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้งกรรมการซ่ึงครบก าหนดท่ีต้องออก               

ตามวาระทั้ง 2 ท่าน กลบัเขา้ด ารงต าแหน่งต่ออีกวาระหน่ึง โดยประวติัของผูท่ี้ได้รับการเสนอช่ือเป็นกรรมการ              

ในคร้ังน้ี ตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ส่ิงที่ส่งมาด้วย 3 

จากนั้ นประธานได้เปิดโอกาสให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว                        

แต่ไม่มีผูถื้อหุ้นหรือผูรั้บมอบฉนัทะซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น 
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กรรมการผูจ้ดัการจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาเลือกตั้งกรรมการท่ีออกตามวาระเป็นรายบุคคล    

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติแต่งตั้งกรรมการแทนกรรมการท่ีต้องออกตามวาระกลับเข้าด ารงต าแหน่งกรรมการ

บริษัทต่ออีกวาระหนึ่งด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

กรรมการ เห็นด้วย ไม่เห็นด้วย งดออกเสียง บัตรเสีย 

คะแนน
เสียง 

ร้อยละ คะแนน
เสียง 

ร้อยละ คะแนน
เสียง 

ร้อยละ คะแนน
เสียง 

ร้อยละ 

1.  นายโสภณ   กล้วยไม้ ณ อยุธยา   5,176,584  100 0 0 0  0  

2.  นางผุดผ่อง   อาสิงสมานันท์ 5,176,384 99.996 200 0.004 0  0  

วาระท่ี 7 พจิารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชีและก าหนดค่าสอบบัญชี ประจ าปี 2568  

ประธานไดม้อบหมายให้กรรมการผูจ้ดัการเป็นผูเ้สนอต่อท่ีประชุม 

กรรมการผูจ้ดัการแจง้ว่า  เพื่อให้เป็นไปตามพระราชบญัญติับริษทัมหาชนจ ากดั พ.ศ. 2535 มาตรา 120 ก าหนดให้ 

“ท่ีประชุมสามัญผูถื้อหุ้นแต่งตั้งผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชีของบริษทัทุกปี โดยการแต่งตั้งผูส้อบบญัชี                

จะแต่งตั้งผูส้อบบญัชีคนเดิมอีกก็ได”้ และมาตรา 121 ก าหนดให้ “ผูส้อบบญัชีตอ้งไม่เป็นกรรมการ พนกังาน ลูกจา้ง 

หรือผูด้  ารงต าแหน่งหนา้ท่ีใดๆ ของบริษทั” 

ทั้งน้ี เพ่ือความต่อเน่ืองในการเข้าสู่ระบบบัญชี มาตรฐาน 17 ในปี 2568 คณะกรรมการตรวจสอบได้พิจารณา                

และเสนอต่อคณะกรรมการบริษทัให้เสนอท่ีประชุมสามญัผูถื้อหุ้นพิจารณาอนุมติัแต่งตั้ง บริษทั ฟอร์วิส มาซาร์ส 

จ ากัด  (“Mazars”) เป็นผู ้สอบบัญ ชีของบ ริษัทประจ าปี  2568 โดยข้อ มูลบุคคลท่ีได้รับการเสนอแต่ งตั้ ง                         

เป็นผูส้อบบญัชี ปรากฎตามรายละเอียดท่ีปรากฏในเอกสาร ส่ิงที่ส่งมาด้วย 4 จึงมีมติเห็นชอบเพื่อเสนอขออนุมติั               

ต่อท่ีประชุมผูถื้อหุ้น โดยมีรายนามดงัน้ี 

ผู้สอบบัญชี 
เลขผู้สอบบญัชี 
รับอนุญาต 

ประวัติการเป็นผู้สอบบญัชีให้บริษัท 

1.  นายสมภพ   ผลประสาร 6941 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความคิดเห็น 

และลงนามในงบการเงินของบริษทั 

2.  นางสาวทิพวรรณ   พุ่มบา้นเซ่า                      9552 พ.ศ. 2567 - ปัจจบุนั 

3.  นางสาววรรณวฒัน์   เหมชะญาติ            7049 ยงัไม่ไดรั้บผดิชอบในการแสดงความคิดเห็น 

และลงนามในงบการเงินของบริษทั 

ในปี 2568 นางสาวทิพวรรณ  พุ่มบ้านเซ่า จะเป็นผูล้งนามในรายงานการสอบบญัชีของบริษทั ทั้งน้ี ไม่มีผูส้อบบญัชี

รายใดท าหน้าท่ีสอบบญัชีของบริษทัเกินกว่า 7 ปี และผู้สอบบัญชีทั้ง 3 ท่าน ไม่ได้เป็นกรรมการ พนักงาน ลูกจ้าง

หรือผู้ท่ีด ารงต าแหน่งใดๆ ในบริษัท และเป็นบุคคลท่ีไม่มีความสัมพันธ์ หรือมีส่วนได้เสียกับบริษัท ผู้บริหาร                  
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ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับบุคคลดังกล่าวแต่อย่างใด ดงันั้น จึงมีความอิสระในการตรวจสอบและแสดง

ความเห็นต่องบการเงินของบริษทั  

กรณี ท่ีผู ้สอบบัญชีดังกล่าวไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ ให้  Mazars จัดหาผู ้สอบบัญชีรับอนุญาตรายอื่น                           

ของส านักงานท าหน้าท่ีตรวจสอบบัญชีและแสดงความเห็นต่องบการเงินของบริษัทแทนผูส้อบบัญชีดังกล่าว                                           

จึงขอเสนอพิจารณาอนุมติัค่าสอบบญัชีประจ าปี 2568 จ านวนเงิน 2,600,000  บาท มีรายละเอียดดงัน้ี   

(หน่วย: บาท) 

ประเภทงานบริการ ปี 2568 

ค่าสอบบัญชี  
1. ค่าสอบทานงบการเงิน 3 ไตรมาส (ไตรมาสละ 235,000 บาท)  705,000 
2. ค่าตรวจสอบงบการเงินประจ าปี ส้ินสุด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 1,225,000 
3. ค่าสอบทานการประยกุตใ์ชม้าตรฐานการรายงานทางการเงิน  
  ฉบบัที่ 17 ประจ าปี 2568 (ค่าบริการคร้ังเดียว) 

300,000 

4. ค่าสอบทาน / ตรวจสอบรายงานการด ารงเงินกองทุน (RBC Report) 
- ส าหรับงวด ณ วนัท่ี 30 มิถุนายน 2568 
- ส าหรับงวด ณ วนัท่ี 31 ธนัวาคม 2568 

 
170,000 
200,000 

ค่าบริการอ่ืนๆ - 

รวมค่าบริการทั้งส้ิน 2,600,000 

จากนั้ นประธานได้เปิดโอกาสให้ ท่ีประชุมผู ้ถือหุ้นซักถามและแสดงความคิดเห็นเก่ียวกับเร่ืองดังกล่าว                       

และมีผูถื้อหุ้นซกัถามหรือแสดงขอ้คิดเห็น ดงัน้ี:- 

นายณัฐวัฒน์   ชัยชนะศิริ – ผูถื้อหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 มาตรฐานรายงานฉบับที่ 17 หมายถึงมาตรฐานการตรวจสอบหรือไม่ และมีรายละเอียดอย่างไร 

นางสาวทิพวรรณ   พุ่มบ้านเซ่า – ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ฟอร์วิส มาซาร์ส จ ากดั ช้ีแจงว่า:   

TFRS 17 เป็นมาตรฐานทางบญัชี (ไม่ใช่มาตรฐานการสอบบญัชี) ซ่ึงจะมีผลบงัคบัใช้ตั้งแต่วนัท่ี 1 มกราคม 2568 

เป็นตน้ไป โดยครอบคลุมทั้งธุรกิจประกนัชีวิตและประกนัวินาศภยัในประเทศไทย โดยสาระส าคญัของ TFRS 17 

คือ การเปล่ียนแปลงวิธีการรับรู้รายไดแ้ละหน้ีสินในงบการเงิน โดยจะไม่มีการแสดงบญัชี "เบีย้ประกันภัยค้างรับ" 

หรือ "รายได้จากเบีย้ประกันภัย" ตามรูปแบบเดิมอีกต่อไป แต่จะใชก้ารจ าแนกหน้ีสินเป็น 2 ประเภท คือ: 

• LRC (Liability for Remaining Coverage) หน้ีสินจากการรับประกนัภยัท่ียงัมีความคุม้ครอง 

• LIC (Liability for Incurred Claims) หน้ีสินจากค่าสินไหมทดแทนท่ีเกิดขึ้นแลว้ 

ทั้งน้ี รายไดจ้ะรับรู้ตามกระแสเงินสดจริงของเบ้ียประกนัภยัท่ีไดรั้บ และหน้ีสินจะเกิดขึ้นจากกระแสเงินสดจ่ายจริง 

ท าให้ภาพของงบการเงินสะทอ้นผลการด าเนินงานไดอ้ยา่งแทจ้ริง  

ความทา้ทายส าคญัคือ บริษทัตอ้งพฒันาระบบ IT ใหม่ทั้งหมดเพ่ือรองรับมาตรฐานน้ี โดยตอ้งแยกสัญญาประกนัภยั

ตามประเภทกรมธรรม์ เช่น ประกนัอคัคีภยั ประกนัภยัรถยนต์ ประกนัภยัเบ็ดเตล็ด ฯลฯ รวมทั้งตอ้งมีการค านวณ
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กระแสเงินสดท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นโดยนกัคณิตศาสตร์ประกนัภยั เพ่ือน าไปใชใ้นการรับรู้รายได ้ค่าใชจ้่าย และหน้ีสิน

อย่างถูกตอ้ง ทั้งน้ี งบการเงินไตรมาสท่ี 1 ของปี 2568 เป็นต้นไป จะมีหน้าตาท่ีเปล่ียนแปลงไปอย่างชัดเจนตาม

ขอ้ก าหนดของ TFRS 17 ซ่ึงบริษทัประกนัภยัทุกแห่งในประเทศไทยตอ้งด าเนินการเช่นเดียวกนั ไม่ใช่เฉพาะบริษทั

น้ีเท่านั้น 

ค าถามท่ี 2 ค่าใช่จ่ายในการสอบทาน RBC Report คืออะไร  

นางสาวทิพวรรณ   พุ่มบ้านเซ่า – ผูส้อบบญัชีจาก บริษทั ฟอร์วิส มาซาร์ส จ ากดั ช้ีแจงว่า:   

RBC Report หรือ รายงานความเพียงพอของเงินกองทุน เป็นรายงานท่ีจดัท าตามข้อก าหนดของส านักงาน คปภ.            

เพ่ือวดัความมั่นคงทางการเงินของบริษัทประกันภัย โดยมีเกณฑ์ว่าบริษัทจะต้องมีอัตราส่วนความเพียงพอ                    

ของเงินกองทุน (Capital Adequacy Ratio) ไม่น้อยกว่า 140% หากบริษัทใดมีอัตราดังกล่าวต ่ ากว่าท่ีก าหนด                   

คปภ. จะเขา้มาก ากบัดูแลโดยตรง โดยรายงานฉบบัน้ีจะเป็นรายงานแยกต่างหากจากงบการเงิน และจดัส่งให้ คปภ. 

เพื่อใช้ในการติดตามความสามารถในการด ารงธุรกิจของบริษทั ทั้งน้ี บริษทัมีอตัราความเพียงพอของเงินกองทุน             

สูงกว่ามาตรฐานท่ี คปภ. ก าหนด จึงไม่มีประเด็นท่ีตอ้งกงัวลในส่วนน้ี 

เม่ือไม่มีผูถื้อหุ้นใดซักถามหรือแสดงความคิดเห็นเพ่ิมเติม ประธานจึงเสนอให้ท่ีประชุมผูถื้อหุ้นพิจารณาแต่งตั้ง

ผูส้อบบญัชีและก าหนดค่าสอบบญัชี ประจ าปี 2568 ตามท่ีเสนอ 

มติท่ีประชุม ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติเป็นเอกฉันท์อนุมัติแต่งตั้ง นายสมภพ ผลประสาร ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 6941 

และ/หรือ นางสาวทิพวรรณ พุ่มบ้านเซ่า ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 9552 และ/หรือ นางสาววรรณวัฒน์ เหมชะญาติ 

ผู้สอบบัญชีรับอนุญาตเลขท่ี 7049 แห่ง บริษัท ฟอร์วิส มาซาร์ส จ ากัด เป็นผู้สอบบัญชีประจ าปี 2568 และอนุมัติ

ค่าตอบแทนเป็นเงิน 2,600,000 บาท ด้วยคะแนนเสียง ดังนี ้

มติท่ีประชุม 
จ านวนเสียงท่ีลงมต ิ
(1 หุ้น = 1 เสียง) 

คิดเป็นร้อยละ 

เห็นดว้ย     5,176,584  เสียง 100 
ไม่เห็นดว้ย 0 เสียง 0 
งดออกเสียง 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 
บตัรเสีย 0 เสียง (ไม่นบัเป็นฐานคะแนนเสียง) 

วาระท่ี  8    พจิารณาเร่ืองอ่ืน ๆ (ถ้ามี) 

ประธานแจง้ว่า จากการประกาศในเวบ็ไซต์ของบริษทัในระหว่างวนัท่ี 15 ตุลาคม 2567  ถึงวนัท่ี 31 ธันวาคม 2567 

ปรากฏว่าไม่มีผูถื้อหุ้นเสนอวาระการประชุมเขา้มาท่ีบริษทั 

แต่เม่ือวนัท่ี  22 เมษายน 2568 มีผูถื้อหุ้นเสนอค าถามก่อนการชุมเข้ามา จึงขอมอบหมายให้กรรมการผูจ้ ัดการ                   

เป็นผูต้อบค าถามดงัต่อไปน้ี  
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นายเอกธัช   เอิบประสาทสุข – ผูถื้อหุ้นสอบถาม ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 CHARAN มีแผนจะซ้ือหุ้นคืน หรือ แตกพาร์ หรือไม่? 

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า: ไม่มี 

ค าถามท่ี 2 CHARAN มีแผนจะเปลี่ยนโครงสร้างเป็น holding เหมือนบริษัทประกันภัยอ่ืนหรือไม่? 

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า: ไม่มี 

นายณัฐวัฒน์   ชัยชนะศิริ - ผูถื้อหุ้นสอบถามต่อท่ีประชุม ดงัน้ี 

ค าถามท่ี 1 เน่ืองจาก บริษัท จรัญประกันภัย จ ากัด (มหาชน) มีสภาพคล่องในตลาดค่อนข้างน้อย อยากทราบว่า 

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้นกับบริษัทจรัญประกันภัยมานานหรือยัง? 

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า:  

ไม่สามารถจ าช่วงระยะเวลาของปี พ.ศ. ไดแ้น่ชัด แต่ยืนยนัว่า  บริษทั กรุงเทพประกนัภยั จ ากัด (มหาชน) ถือหุ้น               

ในบริษทัมานานเกินกว่า 5 ปีแลว้ 

ค าถามท่ี 2 ในอดีตเคยมีธุรกรรมกับธนาคารทหารไทย และมักได้รับกรมธรรม์จากจรัญประกันภัย อยากทราบว่า

ในช่วงนั้น ธนาคารทหารไทยเคยถือหุ้นกับบริษัทใช่หรือไม่ และในปัจจุบันยังถือหุ้นอยู่หรือไม่? 

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า:  

ธนาคารทหารไทยเคยถือหุ้นกบับริษทัอยู่ช่วงหน่ึงในอดีต โดยในเวลานั้นบริษทักบัธนาคารถือเป็นพนัธมิตรกัน              

แต่เม่ือธนาคารทหารไทยมีการเปล่ียนแปลงผูถื้อหุ้นและนโยบายใหม่ ท าให้มีการเปิดให้บริษทัประกนัภยัรายอื่นๆ 

เขา้มาท าธุรกรรมดว้ย 

ค าถามท่ี 3 ในขณะนั้น ธนาคารทหารไทยถือหุ้นในบริษัทถึง 10% ใช่หรือไม่ และผู้ท่ีซ้ือหุ้นจากธนาคารคือใคร? 

นายสุกิจ   จรัญวาศน์ – กรรมการผูจ้ดัการ ช้ีแจงว่า:  

จ านวนหุ้นท่ีธนาคารทหารไทยถือจ าไม่ได ้และการซ้ือ / ขายของธนาคารก็ไม่ทราบเช่นกนั   

จากนั้นประธานได้กล่าวว่าการประชุมสามัญผูถื้อหุ้นได้ด าเนินการครบตามระเบียบวาระ ประธานจึงได้กล่าว

ขอบคุณผูถื้อหุ้นและผูรั้บมอบฉันทะทุกท่านท่ีสละเวลาเขา้ร่วมการประชุมสามญัผูถื้อหุ้น ประจ าปี 2568 ในคร้ังน้ี 

แลว้กล่าวปิดประชุม   

 

 

 

 

 

 



หนา้ท่ี 14 

ปิดประชุมเวลา 15.30 น. 

 ลงช่ือ   (ลงช่ือ)                        ประธานท่ีประชุม 

                 ( นายโสภณ กล้วยไม้ ณ อยุธยา ) 

ประธานกรรมการ 

 ลงช่ือ  (ลงช่ือ) ผู้บันทึกการประชุม 

                      ( นายสุกิจ  จรัญวาศน์ ) 

  กรรมการผู้จัดการ และเลขานุการคณะกรรมการ 

 

 


